

คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ

ชื่อหลักสูตร : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ

Doctor of Philosophy Program in Industrial and Organizational Psychology

ชื่อปริญญา : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ)

Doctor of Philosophy (Industrial and Organizational Psychology)

ปร.ด.(จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ) Ph.D. (Industrial and Organizational Psychology)

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา :

๑. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ หรือจิตวิทยาอุตสาหกรรมหรือจิตวิทยาองค์การ

๒. ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางจิตวิทยาอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อ ๑ ให้อยู่ในดุลยพินิจของ คณะกรรมการประจำหลักสูตร

แผนการศึกษา : แบบ ๑.๑ จำนวน ๔๘ หน่วยกิต และ แบบ ๒.๑ จำนวน ๕๔ หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา : ๓ ปี

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : หลักสูตรแบบ ๑.๑ ประมาณ ๒๔๖,๑๘๖ บาท

หลักสูตรแบบ ๒.๑ ประมาณ ๒๔๙,๗๘๖ บาท

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การให้มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เป็นผู้มีสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้

๑. เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การที่สามารถทำงานวิจัยขั้นสูง ในด้านที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ

๒. เพื่อผลิตและพัฒนานักวิจัยที่มีความสามารถในการวิจัยเพื่อหาองค์ความรู้ใหม่ในศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ

นักจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ที่มีความรู้ความสามารถในการวิจัยเพื่อหาองค์ความรู้ใหม่ที่จะทำให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานให้มีผลงานที่ดี และมีความสุขในการปฏิบัติงานเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ นักจิตวิทยาดังกล่าวจะต้องใช้ความรู้ ความสามารถในการวิจัยอย่างหลากหลายวิธี เพื่อค้นหาคำตอบและนำไปปฏิบัติให้พนักงานที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย และมีความสุขในการทำงานเข้ากับนายจ้างได้ดี

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังจากสำเร็จการศึกษา

อาจารย์ นักจิตวิทยา นักฝึกอบรม นักวิจัย นักบริหารทรัพยากรมนุษย์ วิทยากรอิสระ ทั้งภาครัฐและเอกชน หรืองานอื่นในสาขาที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

โทรศัพท์ : ๐-๒๕๕๕-๓๕๑๗

E-mail : mnp@kmutnb.ac.th